

กรมพัฒนาที่ดินบูรณาการการทำงานสนองงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระสมเด็จเจ้าอยู่หัว

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า "กรมพัฒนาที่ดินได้มีส่วนร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลายโครงการ โดยหลักๆ มี 6 โครงการ คือ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง จ.นราธิวาส โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะทำหน้าที่ดูแลเรื่องดิน ปัจจัยพื้นฐานทางด้านการเกษตร จะต้องทำการปรับปรุงบำรุงดิน

ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีโครงสร้างที่ดี จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งพด. ต่างๆ ในการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน

"สำหรับศูนย์ศึกษาฯ ที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ เป็นเจ้าภาพหลักมีอยู่ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ก่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจน เดิมพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้จนหมดไปแล้ว พื้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม เป็นดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์ กรมพัฒนาที่ดินได้สนองพระราชดำริ โดยการบริการจัดการทรัพยากรดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับ และ แห่งที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง จ.นราธิวาส ที่นี้เราดูแลในเรื่องพื้นที่พรุ โดยแบ่งพื้นที่ เป็น 3 ส่วน คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ์ที่จะฟื้นฟู และเขตพัฒนาซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้ สำหรับ

ปัญหาของที่นี่ส่วนใหญ่จะเรื่องดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยที่จะแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวบริเวณขอบพรุให้ได้ เพื่อชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ทางโครงการจึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริจัดทำโครงการ "แก้แล้งดิน" ด้วยการขังน้ำในพื้นที่ เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินให้ปล่อยกรดกำมะถันออกมา ทำให้ดินเปรี้ยวจัด จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงฟื้นฟูดิน เช่น ฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนดินมีสภาพดีพอที่จะทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมาจากการบูรณาการกันทุกภาคส่วน ทั้งภายในกระทรวงเกษตรฯเองและระหว่างกระทรวง ต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาดิน กรมชลประทานดูเรื่องน้ำ กรมวิชาการเกษตรดูเรื่องพันธุ์พืชที่เหมาะสม ทุกกรมจะสนองพระราชดำริตามลำดับของงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี" อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าว